

Số 25 - TB/HNDT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Hội Nông dân tỉnh tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 với các huyện, thị, thành Hội

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, vào lúc 8 giờ ngày 08/7/2016, tại Hội trường cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức giao ban các huyện, thị, thành Hội.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực tỉnh Hội (Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng - Chủ tịch; đồng chí Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Lê Bửu Châu - Phó Chủ tịch). Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Cát Hoa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng đoàn thể Ban Dân vận Tỉnh ủy, 19/35 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, cùng các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng tỉnh Hội.

Sau khi nghe các huyện, thị, thành báo cáo những kết quả đạt được trong hoạt động Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, của các Ban, Văn phòng; đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng kết luận:

1. Qua 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, trong đó một số nội dung nổi bật như:

- Hội Nông dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, kết quả có một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2016 đạt và vượt cụ thể là: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho hội viên, nông dân đạt 141,6%, phát triển hội viên đạt 53,2%, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đạt 54,2%, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 59,6%, Tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả đạt 69,6%, vận động hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 104,1%, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức đạt 107,5%, xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn đạt 140,5%.

- Một số Hội Nông dân cấp huyện có cách làm hay, sáng tạo như: Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Hội Nông dân huyện

Cầm Mỹ, Trảng Bom xây dựng mô hình Hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nông thôn.

- Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân được gần 2,4 tỷ đồng cho nông dân vay vốn; đồng thời phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy thác cho hơn 38.000 hộ nông dân vay hơn 2.600 tỷ đồng.

- Hội Nông dân các cấp đã triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra, nhất là giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức 4 cuộc họp Ban Chấp hành về công tác nhân sự và tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa VIII (2013 - 2018).

- Tổ chức 2 cuộc giao ban 11 huyện, thị, thành đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I, quý II và 6 tháng đầu năm 2016.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chương trình về tập huấn kỹ thuật, hội thảo, học tập mô hình, xúc tiến thương mại, dạy nghề lao động nông thôn.

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các phong trào nông dân, cụ thể là:

** Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững:*

Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và sản xuất, cụ thể đã vận động 3.248 lượt hộ có điều kiện kinh tế cho mượn 83 tỷ 487 triệu đồng tiền mặt không tính lãi, 6.151 ngày công lao động, 18.630 kg vật tư nông nghiệp, 19.653 kg lương thực, 19.261 kg hạt giống, 34.699 con giống và 49.432 cây giống các loại để giúp đỡ cho 2.804 lượt hộ nông dân gặp khó khăn; Phối hợp với các công ty phân bón, các doanh nghiệp trên địa bàn đưa 744,5 tấn phân bón hữu cơ và phân vi sinh về đầu tư cho nông dân theo phương thức trả chậm với tổng trị giá 1 tỷ 630 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các mạnh thường quân vận động xây dựng và trao tặng 95 căn nhà tình thương với tổng trị giá 4 tỷ 514 triệu đồng cho các hộ hội viên nông dân khó khăn về nhà ở, trong đó Hội Nông dân trực tiếp vận động được 11 căn trị giá 495 triệu đồng.

** Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới:*

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên, nông dân đóng góp 45 tỷ 702 triệu đồng, 7.329 ngày công, 12.081 m³ đất đá và 26.099 m² đất để sửa chữa và bê tông hóa 284,7 km đường giao thông nông thôn liên xã; phát quang bụi rậm, nạo vét 73 km

kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới 160 phòng học, trạm xá; sửa chữa, làm mới 125 cầu các loại và cống thoát nước, làm mới 12 km đường điện, 26 công trình điện chiếu sáng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có thêm 28 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 91/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 68,42%), 5 đơn vị cấp huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Xuân Lộc, Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh); có 174.819/168.000 hộ gia đình nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 104,1% so với chỉ tiêu Trung ương giao).

** Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh:*

Hội Nông dân các huyện, thị, thành phối hợp cùng Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và cơ sở tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, vận động con em nông dân chấp hành nghĩa vụ quân sự, kết quả có 3.000 thanh niên nhập ngũ năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu giao quân ở 3 cấp.

2. Một số khó khăn, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân ở một số nơi chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên. Do đó một bộ phận cán bộ, hội viên, nông dân thiếu thông tin, chưa nắm được đầy đủ những chính sách, pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Công tác xây dựng tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hội viên còn hạn chế, nội dung sinh hoạt của chi, tổ Hội chưa phong phú, chưa sát với tình hình sản xuất, đời sống của hội viên nông dân.

- Một số chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2016 như: Mức quỹ Hội bình quân/hội viên/năm chỉ đạt 44,1%, phối hợp với các ngành tổ chức dạy nghề chỉ đạt 44,3%, nông dân được dạy nghề có việc làm chỉ đạt 11,2%.

- Việc phối hợp tổ chức các dịch vụ hỗ trợ nông dân như mua phân bón trả chậm, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế.

- Hoạt động của Hội Nông dân cấp xã và chi, tổ Hội còn gặp khó khăn do kinh phí hoạt động của Hội Nông dân cơ sở chỉ được cấp 11 – 13 triệu đồng/năm, của chi Hội chỉ được cấp 200.000 đồng/tháng, và chi Hội trưởng chưa có chế độ phụ cấp.

3. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Trong 6 tháng cuối năm 2016, ngoài việc triển khai các nhiệm vụ đã có trong chương trình công tác năm 2016, Thường trực Hội Nông dân tỉnh đề nghị:

- Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016 cho cán bộ, hội viên, nông dân và tuyên truyền các ngày lễ lớn

trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Hội để đưa Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống của hội viên, nông dân.

+ Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân và phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên để có biện pháp giải quyết các kiến nghị của nhân dân nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

+ Tập trung nâng cao chất lượng hội viên và phát triển hội viên đạt chỉ tiêu được giao trên cơ sở tăng về số lượng, coi trọng chất lượng; đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội để thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia.

+ Tham mưu cho cấp ủy quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Hội; kiện toàn, củng cố, bổ sung nhân sự, đảm bảo nhân sự tiến tới Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện.

+ Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016; lựa chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn, đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2016.

+ Phối hợp các ngành liên quan tổ chức tốt Hội thi Nhà nông đua tài và Nông dân tham gia bảo vệ môi trường cấp tỉnh, huyện đạt hiệu quả.

+ Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ba phong trào thi đua lớn của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào xây dựng nông thôn mới.

+ Vận động hội viên tự giác đóng góp xây dựng quỹ Hội và Hội phí theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra Hội Nông dân cơ sở, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng Hội phí và các loại quỹ phải đúng theo quy định số 1181-QĐ/HNDTW ngày 25/12/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí; xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

+ Triển khai đạt hiệu quả Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện trình Huyện ủy xin chủ trương, trình UBND cấp kinh phí.

+ Tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để tuyên truyền, điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của nông dân và tư vấn cho nông dân tham gia học nghề nhằm nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

+ Tăng cường công tác theo dõi, kịp thời phát hiện và giới thiệu hội viên, nông dân ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.

- Đề nghị các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, tham mưu Thường trực Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện triển khai hoàn thành nhiệm vụ. Nắm bắt những khó khăn vướng mắc và phản ánh kịp thời để Thường trực Hội Nông dân tỉnh xem xét giải quyết.

+ Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng tổ chức Hội và các phong trào nông dân năm 2016; Tổ chức kiểm tra việc cho nông dân vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai và các nguồn vốn khác.

+ Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

+ Tập trung hoàn thiện các chương trình, Đề án trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương bao gồm: Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số lượng biên chế của Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chương trình tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi nghiên cứu học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình đào tạo cán bộ Hội Nông dân cơ sở và chi, tổ Hội giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh, Thường trực Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp giao ban với các huyện, thị, thành Hội 6 tháng đầu năm, thông báo này thay văn bản chỉ đạo, đề nghị các đồng chí Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng và các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh.

Nơi nhận:

- TW Hội (a+b);
- TT TU;
- Ban Dân vận TU;
- 11 huyện, thị, thành Hội;
- Các UVBCH HNDT khóa VIII;
- Thường trực tỉnh Hội;
- Các Ban; Văn phòng;
- Lưu VT, TH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Bích Hằng

